



TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE
GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
Website: www.vmpwa.org

Lễ Tưởng Niệm 30 tháng Tư lần thứ 43 tại Giáo xứ CTTĐVN Seattle.



Tukwila WA. Tháng Tư buồn lần thứ 43 lại về, và trên quê hương Việt Nam người dân vẫn còn sống trong cảnh lầm than dưới ách thống trị của đảng cộng sản vô thần. Để tưởng niệm biến cố đầy đau thương này, Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tổng giáo phận Seattle cử hành lễ tưởng niệm 30 tháng 4 lần thứ 43 vào lúc 11 giờ 30 vào sáng Chúa Nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018 để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cầu nguyện cho các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH và Đồng Minh đã hy sinh để lý tưởng tự do cùng đồng bào đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do .

Xem Hình

Đúng 11 giờ 30 , vị đại diện thông báo nghi thức tưởng niệm với lời mở đầu:" Hôm nay giáo xứ CTTĐVN Seattle cùng với người Việt Quốc Gia

khắp nơi trên thế giới hướng lòng về quê hương Việt Nam để tưởng niệm biến cố đầy đau thương 30 tháng 4 năm 1975. Trân trọng kính mời anh Lưu Công Tiên lên đọc diễn từ tưởng niệm 30 tháng 4. Anh Lưu Công Tiên tiến lên vị trí và đọc bài diễn từ ngắn gọn nói lên niềm đau của dân tộc Việt khi nhìn lại cái mốc thời gian 30 tháng Tư 1975, anh Lưu Công Tiên đọc "Trân trọng kính chào quý quan khách, quý đồng hương cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Kính thưa quý vị, Trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cùng nhau nhìn lại cái mốc thời gian kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái mốc của một giai đoạn lịch sử đầy đau thương phủ kín đất nước kể từ ngày miền Nam lọt vào tay cộng sản.



Thật vậy, biến cố 30 tháng Tư là một biến cố lịch sử phủ đầy tang tóc trên quê hương Việt Nam, nhất là khi nhìn lại thảm họa mà toàn dân miền Nam đã mất đi cuộc sống an lành, gia đình bị phân ly, quyền con người bị tước đoạt, người dân miền Nam trở thành nạn nhân nô lệ của đảng cộng sản ngay chính nơi quê hương mình, do đó hàng hàng lớp lớp người dân Việt đã rời bỏ quê hương đi tìm tự do, tất cả đã viết lên một

trang sử đầy bi thương nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Tưởng niệm 30 tháng tư năm nay, đánh dấu 43 năm ly hương, chúng ta lại càng đau xót hơn khi nghĩ đến thảm họa của đất nước đã và đang bị mất dần từ biển đảo đến đất liền do đảng cộng sản Việt Nam tự dâng hiến cho Tàu cộng, để được sự bảo trợ của Tàu cộng và tiếp tục nắm quyền thống trị đất nước. Đảng cộng sản Việt Nam lại luôn chủ trương dùng bạo lực để khủng bố dân lành, nạn ô nhiễm môi trường và thảm họa Formosa vẫn là mối đe dọa lớn lao cho tương lai đất nước, không chỉ ở nơi miền Trung mà còn lan rộng khắp mọi miền đất nước.

Hôm nay, giáo xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle cử hành tưởng niệm biến cố đầy đau thương 30 tháng tư. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả Quân Dân Cán Chính VNCH và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Cầu cho những đồng bào ruột thịt đã chết trên vạn nẻo đường khi đi tìm tự do, cầu cho các chiến sĩ nhân quyền cũng như các chiến sĩ VNCH bị tù đầy đã chết trong các trại tù cộng sản. Nhất là xin Chúa qui tụ khối đoàn kết toàn dân, xin cho tất cả biết cùng nhau đứng lên bảo vệ đất nước trước nạn xâm lược của Tàu cộng và xin cho Quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị của đảng cộng sản vô thần để mọi người dân được sống trong an bình hạnh phúc. Trân trọng kính chào."

Bài diễn từ dứt, ba hồi chiêng trống ngân vang tăng thêm sự trang trọng của buổi lễ. Ca Đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý linh mục cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn Thánh. Cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế Thánh lễ, cha Nguyễn Sơn Miên cùng đồng tế. Bài Ca Nhập lễ vừa dứt, vị MC thông báo nghi thức niệm hương: Trân trọng kính mời quý Cha dâng hương, quý Cha tiến về vị trí bàn thờ vị MC đọc lời dẫn: "Nén hương trong tay quý cha dâng lên Chúa với lời nguyện cầu: xin quê hương Việt nam chúng con sớm được đón nhận một nền công lý đích thực. Xin cho nạn cộng sản vô thần sớm chấm dứt để mọi

người dân được sống trong an bình và xin cho toàn dân biết đoàn kết để bảo vệ đất nước.

Ca đoàn hát: Hương trầm - tỏa bay lên trước Thiên Nhan.(3 tiếng chiêng trống)

Kế đến là một số đại diện dâng hương , vị MC đọc lời dẫn: Nén hương mà những người đại diện dâng lên trước toà Chúa để niệm nhớ đến linh hồn các Quân, Dân, Cán, Chính Việt nam Cộng Hoà cùng các chiến sĩ Đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do, niệm nhớ đến các đồng bào đã chết trên đường tìm tự do, niệm nhớ đến linh hồn các chiến sĩ tranh đấu cho nhân quyền và các chiến sĩ VNCH đã chết trong các trại tù cộng sản. Xin cho tất cả được an nghỉ nơi nước Chúa.

Ca Đoàn hát : Hương trầm tỏa bay lên trước Thiên Nhan.(xen vào 3 tiếng chiêng trống sau tiếng hát của Ca Đoàn tạo thêm sự thiêng liêng của buổi niệm hương). Phần niệm hương kết thúc và Thánh Lễ bắt đầu.

Mở đầu Thánh lễ , cha chủ tế chào mừng quý quan khách và cộng đoàn dân Chúa, ngài nói: hôm nay cùng với Giáo Hội mừng Chúa Nhật thứ V Phục Sinh, vừa rồi là nghi thức tưởng niệm biến cố đầy đau thương 30 tháng tư năm 1975, nay 43 năm, giáo xứ chào đón quý vị quan khách đại diện cho các Hội Đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Xin cho một tràng pháo tay để chào đón nhau"(tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Hiện diện trong Thánh lễ có một số đồng hương như anh Tôn Thất Hồng và ông Phan Rang. Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa. Hôm nay Giáo Hội mừng Chúa Nhật V Phục Sinh. Tin mừng Thánh Gioan giới thiệu lời Chúa Giêsu trong câu chuyện mà Chúa đã phán cùng các môn đệ: "Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh hoa trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở

trong các con. Cũng như nhánh nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

Thầy là cây nho, các con là nhánh. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm gì được..."

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ . Trong bài chia sẻ, ngài nhấn mạnh về đoạn tin mừng : Thầy là cây nho, các con là nhánh , ngài nói: "chúng ta phải luôn sống kết hợp với Chúa từng giây phút như những cành nho luôn gắn liền với thân cây nho để được tiếp nhựa sống từ thân cây cũng như chúng ta được sự tiếp sức của Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta". Đề cập đến ngày tưởng niệm 30 tháng Tư, ngài nói: "hôm nay chúng ta cùng tưởng niệm biến cố đau thương của dân tộc Việt, biến cố 30 tháng Tư, chúng ta cùng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm có được nền tự do dân chủ. Cầu nguyện cho các chiến sĩ Quân Dân Chính Việt Nam Cộng Hoà đã chết để bảo vệ miền Nam Việt Nam, cùng cầu nguyện cho nhau, nhất là cho công việc xây dựng một nếp sống văn minh tình thương nơi xứ người và luôn bảo vệ, duy trì nền văn hoá Việt Nam một cách tốt đẹp..."

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế ân cần giới thiệu: hôm nay 29 tháng 4, đúng 53 năm ngày cha Nguyễn Sơn Miên thụ phong linh mục. Trong ngày cuối khi miền Nam bị cộng sản chiếm, ngài từ Mỹ trở về, và cộng sản cho rằng CIA đã gài ngài về lại Việt Nam hoạt động cho nên ngài đã bị tù gọi là cải tạo đến 13 năm. Mười ba năm trong tù ngài cũng đã làm chứng tin mừng của Đức Kitô ngay trong trại tù. Chúng ta chúc mừng ngài 53 năm linh mục và cùng cầu nguyện cho ngài luôn được an mạnh . Ngài trao cho Cha Miên quà lưu niệm và nói: Xin cho một tràng pháo tay để chúc mừng ngài. (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu). Trở lại quan khách tham dự 30 tháng Tư. Ngài nói: xin cảm ơn quý vị quan khách đại diện các Hội Đoàn đã đến với Giáo xứ chúng tôi trong ngày tưởng niệm

biển có 30 tháng Tư. Ngài ân cần nhắc đến tên từng vị hiện diện với lời cảm ơn trang trọng.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ 40. Mọi người đón nhận phép lành cuối lễ và chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý.